



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๐๒๓๐

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ)/

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระบบการศึกษา/ทุกคณะ-วิทยาลัย/

(รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์) (ทราบ)

ตามที่รองอธิการบดี (อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์) ได้รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีข้อเสนอนะพอสรูปได้ ดังนี้

๑. หลักสูตรของคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน ๒ หลักสูตร ที่ไม่ผ่านการประเมิน ๒ ปีซ้อน ได้แก่ หลักสูตรพืชไร่ และหลักสูตรสมุนไพร ต้องประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยเร่งด่วนว่า สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการป้อนข้อมูลลงระบบ CHECO ทั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อการพิจารณารับรองหลักสูตรในเดือนมกราคม ๒๕๖๒

๒. ต้องแก้ไขปัญหาระบบงานที่ติดขัดทำให้ล่าช้า (ปัญหาในลักษณะคอขวด) อย่างเร่งด่วน โดยปรับปรุงแบบการทำงานให้เหมาะสมซึ่งต้องสร้างการมีส่วนร่วมและให้มีการประสานงานในทุกด้าน มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาให้ข้อเสนอนะ ผลักดัน ติดตามผล และพิจารณาเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาคือที่ดีที่สุด ซึ่งต้องเร่งดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เข้าถึงทุกมิติของปัญหา ทั้งนี้ ต้องมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรและคณาจารย์ประจำคณะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

๓. หลักสูตรมีผลการประเมินค่อนข้างต่ำ คณะเจ้าของหลักสูตรและฝ่ายวิชาการ ต้องวิเคราะห์ร่วมกันว่าจะมีแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างไร พิจารณาปรับกลยุทธ์ในการรับนักศึกษา โดยนำข้อมูลการดำเนินการที่ผ่านมาและวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตมาประกอบการพิจารณา รวมถึงปรับกระบวนการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้มีความสมดุล

๔. ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรที่ล้าสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อนำไปเป็นจุดดึงดูดนักศึกษาให้สนใจเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ